



รวมข่าว กกต.

โดย.. ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว สำนักประชาสัมพันธ์ โทร. 17920-24

ประจำวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559

ECT
Clipping News

ข่าวอื่น

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● “มีชัย” เตือนสติ “สนช.-ปปช.” เร่งถอดถอนก่อน รธน. ใหม่	ไทยโพสต์	1-2
● กรธ. หันอำนาจ กกต. จัด ลต. ท้องถิ่น	ไทยรัฐ	3-4
● กรธ. จ่อห้าม กกต. จัดเลือกตั้งท้องถิ่น	มติชน	5
● เผยทูลเกล้าฯ รธน. ก่อน 9 พ.ย.	ข่าวสด	6
● สปท. สับ กกต. - ปรับรูปแบบงาน	ข่าวสด	7
● อปท. อีสานเปิดเวทีแถลงการณ์คัดค้านประเด็นการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น	แนวหน้า	8

บทความ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● “ร่าง รธน.” ถึงมือ “นายกฯ” 11 ต.ค.นี้	สยามรัฐ	9-10
● “คนนอก” หลังเลือกตั้ง	มติชน	11-12
● พรรคการเมืองที่พึงเป็น	โพสต์ทูเดย์	13
● นายจักรยานสายข่าวสีบานเย็น	เดลินิวส์	14

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ ๗-8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เคลีนิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

1

หน้า 1, 10

มีชัยเตือนสติ 'สนช.-ปปช.' เร่งถอดถอนก่อนรธน.ใหม่

รัฐสภา • "มีชัย" จี้ "ปปช.-สนช." เร่ง
สานคดีถอดถอนค้างให้จบก่อนรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ใช้ เดือนหากช้าต้องเปลี่ยนศาล
รัฐธรรมนูญ-ศาลฎีกาฯ พิจารณาแทน แย้ม
เหลืออีก 2 คดี "เด็ก พท." รอโดนเชือด
"กรธ." จ่อขงร่าง รธน.เสนอ "บีก็ตุ" 11
ต.ค.นี้ "วิษณุ" ห่วง กม.ยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนปฏิรูปล่าช้า "ปปช." ปล่อยผี 3
คดีใหญ่ติดค้ำฟ้อง "ยิ่งลักษณ์-สุกำพล-อภิ
สิทธิ์"

ที่รัฐสภา วันที่ 7 ต.ค. นายมีชัย ฤช
พันธ์ุ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ.) กล่าวถึงกรณีที กรธ.ให้ตัวแทน

อ่านต่อหน้า 10

มีชัยเตือนสติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้า
ร่วมประชุมในระหว่างการประชุมร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เพื่อ
ให้ชี้แจงประเด็นในข้อสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งขณะนี้มีประเด็นที่อยู่ในการ
พิจารณาคือ การปรับอำนาจหน้าที่ กกต.
ในส่วนของภารกิจที่ท้องถิ่น จากเดิม
ที่การดำเนินการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็
เจ้าหน้าที่ การพิมพ์บัตร และการใช้งบ
ประมาณ ก็อยู่ในส่วนของท้องถิ่นอยู่
แล้ว ดังนั้น กรธ.จึงมีแนวคิดที่ กกต.
ควรเป็นผู้เฝ้าดูการเลือกตั้ง เพื่อไม่
ให้เกิดการทุจริตในระดับท้องถิ่น โดย
กกต.จะเหลือหน้าที่ดำเนินการเฉพาะ
จัดเลือกตั้งระดับประเทศเท่านั้นหรือไม่

"ผมขอยืนยันว่าทาง กรธ.ไม่ม
ีความคิดในการเซตซีโรใคร ยกเว้นแต่
จะมีลาออกเอง" นายมีชัยกล่าว

ถามว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ประกาศใช้ ซึ่งไม่มีเนื้อหาในส่วนของ
การถอดถอน ทางสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ที่กำลังพิจารณาเรื่องการ
ถอดถอนนักการเมืองจะดำเนินการ
อย่างไรต่อไป ประธาน กรธ.กล่าวว่า
คนที่ถูกถอดถอนไปแล้ว ไม่ว่าจะถูกตัด
สิทธิ์ 5 ปี หรือ 10 ปี ก็ไม่สามารถลง
สมัครรับเลือกตั้งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อไป และที่กำลังพิจารณาอยู่ ทั้ง
ในส่วนของ ปปช. และ สนช. ก็จะต้อง
เร่งพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนเศษ
ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้

"หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ก็จ
ะถือว่าต้องยุติไปโดยปริยาย และต้อง
เปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่น อาทิ การยื่น
ศาลรัฐธรรมนูญ การยื่นศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เป็นต้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้
เปลี่ยนจากการถอดถอน ไปเป็นให้ศาล
พิจารณาวานาคคนนั้นขาดคุณสมบัติตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังจากที ปปช.ชี้
มูลความผิดไปแล้ว ซึ่งไม่ว่าทาง ปปช.
และ สนช.รู้เรื่องนี้หรือไม่ ดังนั้นจึงขอ
ฝากผ่านทางสื่อมวลชนไปเตือนหน่วย
งานดังกล่าวด้วย" ประธาน กรธ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดี
ที่กำลังรอการถอดถอนที่อยู่ในวาระ
การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) มีอยู่ 2 คดี คือ กรณีนายนิรศ
ทองธีรราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อ
ไทย ออกจากตำแหน่ง กรณีใช้บัตรลง
คะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทน
บุคคลอื่น และนายอุดมเดช รัตนเสถียร
อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ออก
จากตำแหน่งกรณีสลับสับเปลี่ยนร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา ที่เสนอต่อประธาน
รัฐสภา ซึ่งเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา สนช.

ได้พิจารณาว่าจะแถลงเปิดสำนวนคดี
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นวันที่ 13 ต.ค. จะ
เป็นการซักถามคำถามเพิ่มเติม ส่วนวันที่
20 ต.ค. เป็นการแถลงปิดสำนวนคดี และ
จบสิ้นกระบวนการในวันที่ 21 ต.ค. สนช.
จะดำเนินการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอน
ทั้งกรณีของนายนิรศและนายอุดมเดช

"หาก ปปช.จะยื่นคดีอื่นๆ ถอด
ถอนอีก จะต้องรีบส่งมายัง สนช. เพราะ
ต้องใช้เวลาในการดำเนินกระบวนการ
อย่างน้อย 1 เดือน ไมเช่นนั้นจะไม่ทัน"
แหล่งข่าวระบุ

ด้านนายณรัชิต สิงหเสนี โฆษก
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลง
ความคืบหน้าการปรับแก้ไขเนื้อหาร่าง
รัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ กรธ.ได้รับแก้ไข
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับ
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ไขมาตรา
272 ให้สมาชิกของทั้งสองสภา จำนวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ประกอบด้วย
ส.ส., ส.ว. สามารถเสนอขอยกเว้นให้
เสนอบุคคลนอกบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองเป็นนายกฯ ได้ และปรับแก้ไข
ให้สามารถเลือกได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี

นายณรัชิตกล่าวว่า กรธ.จะส่ง
ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในวันที่ 11
ต.ค.นี้ โดยเนื้อหาที่ปรับแก้ไข ทาง
กรธ.ไม่ได้ใช้คำว่าสมาชิกรัฐสภาตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้ แต่ให้ใช้
คำว่า สมาชิกของทั้งสองสภาด้วยกัน
เนื่องจากคำว่า สมาชิกรัฐสภา ไม่ได้มี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เรื่องดังกล่าว
ได้หารือกับศาลรัฐธรรมนูญเป็นการ

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ - 8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

2

หน้า 1, 10

ภายใน และศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว

“กรธ.ยังได้กำหนดรับฟังความเห็นต่อการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเลือกตั้ง 4 ฉบับใน 4 จังหวัด คือ วันที่ 18 ต.ค. ที่ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 25 ต.ค. ที่ จ.ชลบุรี, วันที่ 1 พ.ย. และวันที่ 8 พ.ย. ที่ จ.สุราษฎร์ธานี” โฆษก กรธ.กล่าว

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหารือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการรองรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยในปี 1 ครั้งที่เหลือ มี 4 กลุ่มที่ต้องทำ 1.การผลักดันกฎหมายกว่า 100 ฉบับ 2.การออกกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน 59 ฉบับ 3.การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ซึ่งมีอยู่ 30 เรื่อง เช่น การเรียนฟรี 15 ปี 4.การทบทวนประกาศและคำสั่ง คสช.ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างที่ควรยกเลิก หรือปรับเป็นกฎหมายธรรมดา หรือปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งมีกว่า 400 ฉบับ แต่คำสั่ง คสช.ครึ่งหนึ่งได้หมดสภาพไปในตัวเองแล้ว และที่ประชุมได้กำหนดจะต้องออกกฎหมายอะไรบ้าง ภายในเวลาเท่าไร

“กฎหมายที่ต้องออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มี 2 ฉบับที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่คือ กฎหมายจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายแผนขั้นตอนการปฏิรูป โดยทั้ง 2 ฉบับ เนื้อหาของรัฐธรรมนูญได้บังคับให้มีการยกกร่างขึ้นมาใหม่ และให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนส่งต่อให้ สนช.พิจารณา ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งต้องใช้เวลา 120 วัน ซึ่งในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลในอนาคตสามารถเข้าปรับเปลี่ยนแผนได้ กฎหมายไม่ได้ล็อกให้รัฐบาลเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่นายกฯ วางเอาไว้” รองนายกฯ กล่าว

พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตรองอธิการบดีกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี กกต.เปลี่ยนด้านรับผิดชอบและปรับการทำงานเป็นรูปแบบบอร์ดว่า ต้องถามว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะกรรมการในองค์กรอิสระอย่าง กกต. ขณะนี้อยู่ได้ด้วยคำสั่ง คสช. เมื่อมีรัฐบาลใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ คสช.ก็จะสิ้นสภาพไป กรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ ก็ควรสิ้นสภาพไปตาม คสช. ด้วยหรือไม่ อีกทั้งระยะเวลา 5 ปี ตามเจตนารมณ์คำถามพ่วง ก็บอกให้ต้องปฏิรูปประเทศ ขณะที่ในรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีหมวดปฏิรูปบังคับไว้เป็นการเฉพาะ องค์กรอิสระต่างๆ ก็ควรถูกปฏิรูปด้วยอย่างเท่าเทียม

พล.อ.นครกล่าวว่า การที่ กกต. มาปรับรูปแบบการทำงานในเวลานี้ ตนคิดว่าต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เพราะ กกต.อยู่ได้ด้วยคำสั่ง คสช. ทำไม่ไม่รอ กรธ.กับ สนช.พิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ให้เสร็จก่อน เพราะการดำรงตำแหน่งต่อไปของ กกต.นั้น รัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ มาตรา 273 บอกว่าให้ขึ้นอยู่กับ พ.ร.บ.กกต.ที่ กรธ.กำลังร่างอยู่ในขณะนี้

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการพิจารณาถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ในการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ข้อกล่าวหาตกไป

นายสรรเสริญกล่าวว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ล่อว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดยพบว่า ครม.รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีมติ ครม. วันที่ 17 ก.ค.2555

ให้กระทรวงคลังไปหารือกับ ป.ป.ช. เพื่อหาแนวทางตอบสนองมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและ ป.ป.ช. จากนั้น ครม.จึงมีมติวันที่ 12 ก.พ.2556 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กระทรวงคลังเสนอ โดยหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดำเนินการทันที ส่วนหน่วยงานใดที่ไม่มี ความพร้อมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบ จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า มีการกระทำความผิด ถือว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล

เลขาฯ ป.ป.ช.กล่าวว่า ในส่วนการไต่สวน พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต

อดีตรมว.กลาโหม กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการถอดยศ และมีคำสั่งปลดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากราชการ กรณีใช้เอกสารราชการปลอมในการเข้ารับราชการนั้น ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติยกคำร้อง เนื่องจากพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคณะนายอภิสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนราชการ มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสาร และให้สิทธิ นายอภิสิทธิ์ เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานโดยมิชอบ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ข้อกล่าวหาตกไป

นายสรรเสริญกล่าวว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.ยังมีมติยกคำร้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี, นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.การคลัง, นายศิริโชค โสภา อดีตร.ส.ประชาธิปัตย์ กรณีถูกยื่นถอดถอนข้อหาต่อว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จากการมีแนวคิดจะซื้อหุ้นของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) คืนจากบริษัท เมาเล็ก โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลบางกลุ่มได้รับประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นดังกล่าว จากการไต่สวนมีมติเอกฉันท์ว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป” เลขาฯ ป.ป.ช.กล่าว

รวมข่าว กกต. สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ - 8 ต.ค. 2559

<input checked="" type="checkbox"/> ไทยรัฐ	<input type="checkbox"/> เดลินิวส์	<input type="checkbox"/> มติชน	<input type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> สยามรัฐ	<input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์	<input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก	<input type="checkbox"/> แนวหน้า
<input checked="" type="checkbox"/> ไทยโพสต์	<input type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์
		<input type="checkbox"/>	

หน้า 12

รวมข่าวหน้าที่

3

กรธ.หันอำนาจ กกต.จัด ลต.ท้องถิ่น

เมื่อเวลา 8.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญและเชิญตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งแจ้งร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. นายมีชัยกล่าว ก่อนการประชุมว่า กรธ.เชิญ กกต.มาชี้แจงประเด็นข้อสงสัย คือ การปรับอำนาจหน้าที่ กกต. ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่น จากเดิมดำเนินการส่วนใหญ่ ทั้งเจ้าหน้าที่ การพิมพ์บัตรและการใช้งบประมาณ อยู่ในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว กรธ.จึงมีแนวคิดที่ กกต.ควรเป็นผู้เฝ้าดูการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในระดับท้องถิ่นเท่านั้นเหลือเฉพาะหน้าที่จัดการเลือกตั้งระดับประเทศหรือไม่ ขอยืนยันว่า กรธ.ไม่มีความคิดเข็ดขี้อื้อใคร ยกเว้นแต่จะมีลาออกเอง

สะกิด ป.ป.ช.-สนช.เร่งปิดจ็อบถอดถอน

เมื่อถามถึงกรณีหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ ซึ่งไม่มีเนื้อหาเรื่องการถอดถอน ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่กำลังพิจารณาเรื่องการถอดถอนนักการเมือง จะดำเนินการอย่างไรต่อไป นายมีชัยกล่าวว่า คนที่ถูกถอดถอนไปแล้ว

ไม่ว่าจะถูกตัดสิทธิ 5 ปี หรือ 10 ปี ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและถูกตัดสิทธิทางการเมืองต่อไป และที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งในสภ. ป.ป.ช. และ สนช. จะต้องเร่งพิจารณาให้เสร็จก่อนรัฐธรรมนูญจะประกาศใช้ เพราะหากพิจารณาไม่เสร็จ จะถือว่าต้องยุติไปโดยปริยาย และต้องเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่น อาทิ การยื่นศาลรัฐธรรมนูญ การยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปลี่ยนจากการถอดถอนไปเป็นให้ศาลพิจารณาว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจาก ป.ป.ช. ซึ่งมีผลความผิดแล้วไม่รู้ว่า ป.ป.ช. และ สนช. รู้เรื่องนี้หรือไม่ จึงขอฝากเตือนผ่านสื่อมวลชนไปด้วย

ส่งร่างแก้ไข ธรน.ถึงมือนายกฯ 11 ต.ค.

นายบรรหาร ศิลปอาชา รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า กรธ.ปรับแก้ไขเนื้อหาว่าร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ในมาตรา 272 ให้สมาชิกของทั้งสองสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ประกอบด้วย ส.ส. ส.ว. เสนอชื่อยกเว้นให้เสนอบุคคลนอกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นนายกฯได้ และปรับแก้ไขให้สามารถเลือกได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี กรธ.จะส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2559

- | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| | | <input type="checkbox"/> | |

หน้า 12

รวมข่าวหน้าที่
4

ในวันที่ ๒๓ ต.ค. เนื้อหาที่ปรับแก้ไข กระทบไม่ได้ใช้คำว่า สมาชิกสภาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้ แต่ให้ใช้คำว่าสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันเนื่องจาก คำว่าสมาชิกสภา ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เรื่องดังกล่าวได้หารือกับศาลรัฐธรรมนูญเป็นการ ภายในและศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นชอบตามแนวทาง ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ กระทบยังได้กำหนดรับฟัง ความเห็นต่อการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๔ ฉบับ ใน ๔ จังหวัด คือ วันที่ ๑๘ ต.ค. ที่ จ.อุบลราชธานี วันที่ ๒๕ ต.ค. ที่ จ.ชลบุรี วันที่ ๑ พ.ย. ที่ จ.เชียงราย และวันที่ ๘ พ.ย. ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

คาดทูลเกล้าฯ รธน. ใหม่ไม่เกิน ๑ พ.ย.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมหารือ กฎหมายตามรัฐธรรมนูญว่า หลัง กระทบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสมบูรณ์มาให้รัฐบาลวันที่ ๒๓ ต.ค. รัฐบาลมีหน้าที่ เขียนคำปรารภ ต้องทำให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ต้องนำทูลเกล้าฯ ก่อนวันที่ ๑ พ.ย. ส่วนการรองรับร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน ๑ ปีครั้งที่เหลือ มี ๔ กลุ่ม ที่ต้องทำ ๑.ผลักดันกฎหมายกว่า ๑๐๐ ฉบับ ๒.ออก กฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ ๕๑ ฉบับ ๓.การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ได้ทันที มี ๓๐

เรื่อง เช่น การเรียนฟรี ๑๕ ปี ๔.การทบทวนประกาศ และคำสั่ง คสช. ทั้งหมดว่ามีอะไรที่ควรยกเลิกหรือ ปรับเป็นกฎหมายธรรมดาหรือปล่อยทิ้งไว้ มีกว่า ๔๐๐ ฉบับ ที่ยังน่าเป็นห่วงคือ กฎหมายจัดทำยุทธ- ศาสตร์ชาติและกฎหมายแผนขั้นตอนการปฏิรูปทั้ง ๒ ฉบับ กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลในอนาคต เข้ามาปรับเปลี่ยนแผนได้ กฎหมายไม่ได้ล็อกให้ รัฐบาลเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ วางเอาไว้

สปท.แนะล้างไฟ กกต.สาบสูญใน

พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิกสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงกรณี กกต. เปลี่ยนด้านรับผิดชอบและปรับการทำงานเป็นรูปแบบ บอร์ดว่า ต้องถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าว่ากัน ตามตรงขณะนี้ กกต.มี ๕ คน แต่ถ้ายึดตามร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ต้องสรรหาให้ครบ ๗ คนแต่คุณสมบัติ ของ กกต.บางคนเข้าข่ายขัดร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และมี กกต. ๑ คน ถูกผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูลเรื่อง จริยธรรมเชื่อว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่บังคับใช้ จะ ต้องสรรหา กกต.ใหม่ ๒-๔ คนเลยทีเดียว เมื่อต้อง สรรหาเกินครึ่งทำไม่ถึงไม่ล้างใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ ปัญหาภายในของ กกต.ด้วยจากนั้นก็สรรหาใหม่ตาม ที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่ต้องให้สิทธิ์คนเดิม ที่ยังมีคุณสมบัติครบเข้ารับการสรรหาได้ในครั้งแรก

เพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิ์แนวทางดังกล่าวจะได้เป็นจุด เริ่มต้นการปฏิรูป กกต.และองค์กรอิสระอื่นๆ ยืนยันว่า ตนไม่ได้รับงานใครมาส่งสัญญาณ แต่เป็นความเห็น ส่วนตัวที่มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงอยากให้ คสช. เสนอเรื่องนี้ไปให้ กระทบรวมถึง สนช.พิจารณา

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

8 ต.ค. 2559

ประจำวันที่

- ไทยรัฐ
- สยามรัฐ
- ไทยโพสต์

- เดลินิวส์
- บางกอกโพสต์
- ผู้จัดการ

- บดิชน
- คม ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ

- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

5

หน้า 11

กรธ.จ่อห้ามกกต.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ กรธ.ให้ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ว่า เพื่อให้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย ขณะนี้มีประเด็นที่อยู่ในการพิจารณาคือการปรับอำนาจหน้าที่ กกต. ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่น จากเดิมที่การดำเนินการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การพิมพ์บัตรและงบประมาณ อยู่ในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว

“ดังนั้น กรธ.จึงมีแนวคิดว่า กกต.ควรเป็นผู้เฝ้าดูการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในระดับท้องถิ่น โดย กกต.จะเหลือหน้าที่ดำเนินการเฉพาะจัดเลือกตั้งระดับประเทศเท่านั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าทาง กรธ.ไม่มีความคิดในการเซตซีโรใคร ยกเว้นแต่จะมีลาออกเอง” นายมีชัยกล่าว

จับปช.-สนช.ถอดถอนก่อน‘รธน.’ใช้

เมื่อถ้ามถึงกรณีที่หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ ซึ่งไม่มีเนื้อหาในส่วนของ การถอดถอน ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่กำลังพิจารณาเรื่องการถอดถอน นักการเมืองจะดำเนินการอย่างไร นายมีชัย กล่าวไว้ว่า คนที่ถูกถอดถอนไปแล้ว ไม่ว่าจะ ถูกตัดสิทธิ 5 ปี หรือ 10 ปี ก็ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง และถูกตัดสิทธิทางการเมืองต่อไป

“กรณีที่กำลังพิจารณาอยู่ ทั้งในส่วนของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สนช. ก็จะต้องเร่งพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนเศษก่อน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้ เพราะ หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ก็จะถือว่าต้องยุติไปโดยปริยาย และต้องเปลี่ยนเส้นทางไป ทางอื่น อาทิ การยื่นศาลรัฐธรรมนูญ การยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปลี่ยนจากการถอดถอน ไปให้ศาลพิจารณาว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังจาก ที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว ซึ่งไม่ว่า ทาง ป.ป.ช.และ สนช.รู้เรื่องนี้หรือไม่ จึงขอฝากผ่านทางสื่อมวลชนไปเตือนหน่วยงานดังกล่าวด้วย” นายมีชัยกล่าว

กรธ.แก้ร่างรธน.เสร็จส่ง‘บิกตู’11ต.ค.

นายบรรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. แถลงว่า กรธ.ปรับแก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้

สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สามารถเสนอข้อยกเว้นเปิดช่องให้เสนอบุคคลที่จะเป็นนายกานอกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้ รวมทั้ง

ยังปรับแก้ไขให้เลือกบุคคลนอกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้หลายครั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี โดย กรธ.จะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ในวันที่ 11 ตุลาคม เพื่อพิจารณาก่อน ทูลเกล้าฯต่อไป

นายบรรชิตกล่าวว่า เนื้อหาที่ปรับแก้ไข กรธ.ไม่ได้ใช้คำว่าสมาชิกรัฐสภาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้ แต่ให้ใช้คำว่าสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน เนื่องจากคำว่าสมาชิกรัฐสภา ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เรื่องดังกล่าวได้หารือกับศาลรัฐธรรมนูญเป็นการภายในแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ กรธ.ยังกำหนดรับฟังความเห็นต่อการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเลือกตั้ง และนักการเมือง 4 ฉบับ ใน 4 จังหวัดตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ที่ จ.อุบลราชธานี วันที่ 25 ตุลาคม ที่ จ.ชลบุรี วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ จ.เชียงใหม่ และวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ปรับคำใช้เสียงสองสภาเลือกนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรา 272 หลังปรับแก้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา”

“ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อ

นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได้”

‘วิษณุ’แย้มทูลเกล้าฯรธน.ใหม่9พย.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หลังเป็นประธานการประชุมหารือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการรองรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมี 1 ครั้งที่เหลือมี 4 กลุ่มที่ต้องทำ 1.การผลักดันกฎหมายกว่า 100 ฉบับ 2.การออกกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 59 ฉบับ 3.การดำเนินการทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ที่สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญประกาศใช้ มีอยู่ 30 เรื่อง เช่น การเรียนฟรี 15 ปี 4.การทบทวนประกาศและคำสั่ง คสช.ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างที่ควรยกเลิก หรือปรับเป็นกฎหมายธรรมดา หรือปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งมีกว่า 400 ฉบับ แต่

คำสั่ง คสช.ครึ่งหนึ่งหมดสภาพไปในตัวเองแล้ว และที่ประชุมได้ทำบัญชีว่าจะต้องออกกฎหมายอะไรบ้าง ภายในเวลาเท่าไร ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางแล้ว โดยให้กระทรวงยุติธรรมติดตามเร่งรัดให้ทันตามรอบเวลา

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนกฎหมายที่ต้องออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มี 2 ฉบับที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่คือ กฎหมายจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายแผนขั้นตอนการปฏิรูป ทั้ง 2 ฉบับ เนื้อหารัฐธรรมนูญบังคับให้ยกร่างขึ้นมาใหม่

ต้องใช้เวลา 120 วัน ซึ่งกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ กฎหมายไม่ได้ล็อกให้รัฐบาลเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ วางเอาไว้ ส่วนขั้นตอนการทูลเกล้าฯร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กรธ.จะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์มาให้รัฐบาลวันที่ 11 ตุลาคมนี้ โดยรัฐบาลมีหน้าที่เขียนคำปรารภ ต้องทำให้เสร็จภายใน 30 วัน แล้วนำทูลเกล้าฯก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

- 8 ต.ค. 2559

ประจำวันที่

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

6

หน้า 10

เผยทูลเกล้าฯรชน.ก่อน 9 พ.ย.

นายวิชณุยังกล่าวถึงการประชุมหารือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า ประชุมเตรียมการรองรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยในปีครึ่งที่เหลือมีกฎหมาย 4 กลุ่มที่ต้องทำคือ 1.การผลักดันกฎหมายกว่า 100 ฉบับ 2.การออกกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 59 ฉบับ 3.การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ทำได้ทันที ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญประกาศใช้มีอยู่ 30 เรื่อง เช่น การเรียนฟรี 15 ปี และ 4.ทบทวนประกาศและคำสั่งคสช.ทั้งหมดว่า อะไรบ้างที่ควรยกเลิก หรือปรับเป็นกฎหมายธรรมดา หรือปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งมีกว่า 400 ฉบับ ส่วนกฎหมายที่ต้องออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมี 2 ฉบับที่ยังน่าห่วงคือ กฎหมายจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายแผนขั้นตอนการปฏิรูป ซึ่งในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ กฎหมายไม่ได้ล็อกให้รัฐบาลเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่พล.อ.ประยุทธ์วางไว้

นายวิชณุกล่าวด้วยว่า สำหรับขั้นตอนทูลเกล้าฯร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ทรธ.จะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์มาให้รัฐบาลในวันที่ 11 ต.ค.นี้ จากนั้นรัฐบาลมีหน้าที่เขียนคำปรารภ และบทเฉพาะกาล ต้องทำให้เสร็จใน 30 วัน และนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนวันที่ 9 พ.ย.นี้ มีชัยจัดคบทบาท 'กกต.'

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานทรธ.กล่าวกรณีทรธ.ให้ตัวแทนกกต.เข้าร่วมประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เพื่อให้ชี้แจงประเด็นในข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ขณะนี้มีประเด็นที่อยู่ในการพิจารณา คือ การปรับอำนาจหน้าที่กกต.ในส่วนของจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทรธ.มีแนวคิดว่ากกต.ควรเป็นผู้เฝ้าดูการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในระดับท้องถิ่น โดยจะเหลือหน้าที่เฉพาะจัดเลือกตั้งระดับประเทศเท่านั้นหรือไม่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าทรธ.ไม่มีควมคิดเชิงศิโรราบ ยกเว้นแต่จะลาออกเอง

เมื่อถามถึงสนช.กำลังพิจารณาเรื่องการถอดถอนนักการเมือง นายมีชัยกล่าวว่าก็ต้องเร่งพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนเศษก่อนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้ เพราะหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะถือว่าต้องยุติไปโดยปริยาย และต้องเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่น อาทิ การยื่นศาลรัฐธรรมนูญ การยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนการถอดถอนหลังป.ป.ช.ซึ่งมุลความผิด ไปให้ศาลพิจารณาว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งไม่รู้ว่าสนช.รู้เรื่องนี้หรือไม่ ดังนั้น จึงขอฝากผ่านทางสื่อมวลชนไปเดือนด้วย

11 ต.ค.นี้ส่งรชน.ให้ปักคู่

นายวรชิต สิงหเสนี โฆษกทรธ.แถลงว่า ขณะนี้ทรธ.ได้ปรับแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ที่ประกอบด้วย

ส.ส.และส.ว. เสนอข้อยกเว้นเปิดช่องให้เสนอบุคคลนอกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ได้รวมทั้งยังปรับแก้ไขให้เล็กลงบุคคลนอกบัญชีรายชื่อของพรรคได้หลายครั้งในตลอดเวลา 5 ปี โดยทรธ.จะนำเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะทูลเกล้าฯต่อไป

นายวรชิตกล่าวว่า สำหรับเนื้อหาที่ปรับแก้ไข ทางทรธ.ไม่ได้ใช้คำว่าสมาชิกรัฐสภาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ แต่ให้ใช้คำว่าสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน เนื่องจากคำว่าสมาชิกรัฐสภา ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้หารือกับศาลรัฐธรรมนูญเป็นการภายใน โดยศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว

นายวรชิตกล่าวต่อว่า ทรธ.ยังกำหนดครบฟังความเห็นต่อการร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและนักการเมือง 4 ฉบับ ใน 4 จังหวัด ดังนี้ เวทีแรกวันที่ 18 ต.ค. ที่จ.อุบลราชธานี เวทีที่สองวันที่ 25 ต.ค. ที่จ.ชลบุรี เวทีที่สามวันที่ 1 พ.ย. ที่จ.เชียงราย และเวทีที่สี่วันที่ 8 พ.ย. ที่จ.สุราษฎร์ธานี

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

7

หน้า

3

สพท.ลับกกด.

ปรับรูปแบบงาน

ยุคสช.สั่งเซ็ตซีโร่

-พร้อมองค์กรอิสระอื่นด้วย

พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตกรรมการบริหารกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปลี่ยนงานรับผิดชอบภายใน และปรับการทำงานเป็นรูปแบบบอร์ดว่า ต้องถามว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะกรรมการในองค์กรอิสระอย่างกกต.ขณะนี้อยู่ได้ด้วยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อมีรัฐบาลใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ คสช.จะสิ้นสภาพไป กรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ ควรสิ้นสภาพตามคสช.ด้วยหรือไม่

อีกทั้งระยะเวลา 5 ปีตามเจตนารมณ์คำถามพ่วงก็บอกให้ต้องปฏิรูปประเทศ ขณะที่ในรัฐธรรมนูญใหม่มีหมวดปฏิรูปบังคับไว้เป็นการเฉพาะ องค์กรอิสระต่างๆ ควรถูกปฏิรูปด้วยอย่างเท่าเทียม และทำไมไม่รื้อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพร.บ.ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ให้เสร็จก่อน เพราะการดำรงตำแหน่งต่อไปของกกต.นั้น รัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ มาตรา 273 บอกว่าให้ขึ้นอยู่กับพร.บ.กกต.ที่กรธ.กำลังร่างอยู่

ขณะที่กกต.มี 5 คน แต่ถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องสรรหาให้ครบ 7 คน แต่คุณสมบัติของกกต.บางคนที่ทำหน้าที่อยู่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญใหม่ และมีกกต. 1 คนถูกผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูลเรื่องจริยธรรม จึงเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญบังคับใช้จะต้องมีการสรรหากกต.ใหม่ 2-4 คนเลยทีเดียว เมื่อต้องสรรหาเกินครึ่งทำไมถึงไม่ล้างใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภายในของกกต.ด้วย จากนั้นสรรหาใหม่ แต่ต้องให้สิทธิ์คนเดิมที่ยังมีคุณสมบัติครบเข้ารับการสรรหาได้ในครั้งแรก แนวทางดังกล่าวจะได้เป็นจุดเริ่มต้นปฏิรูปกกต.และองค์กรอิสระอื่นๆ นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำไมตนถึงอยากให้เซ็ตซีโร่ ยืนยันว่าไม่ได้รับงานใครมาส่งสัญญาณ แต่เป็นความเห็นส่วนตัวที่มองว่า น่าจะเป็นประโยชน์ จึงอยากให้คสช.เสนอเรื่องนี้ไปให้กรธ.และสนช.พิจารณาคำว

อปท.อีสานเปิดเวทีแถลงการณ์คัดค้าน ประเด็นการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคอีสาน ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จ.นครพนม ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัดภาคอีสาน) และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นำโดย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้เปิดเวทีแถลงการณ์คัดค้านประเด็นการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น โดยมีสมาชิกร่วมฟังคำบรรยายมากกว่า 2,000 คน ที่โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม

โดยทางกลุ่มอ้างว่าตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารในรูปแบบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อเสนอร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระสำคัญ

ที่ส่งผลกระทบต่อเข้าถึงระบบบริการของประชาชนในระดับพื้นที่

อีกทั้งยังอาจมีผลกระทบด้านความขัดแย้งของประชาชน ในความเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ศาสนาวัฒนธรรม และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น ทางสมาคมนครพนม ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจัดทำข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนี้ 1.ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ 2.เสนอแก้ไขวิธีการรวบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.เสนอแก้ไขการกำหนดเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 4.เสนอแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 5.เสนอแก้ไขแนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 6.เสนอวิธีการปฏิรูประบบงบประมาณขององค์กร

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ - 8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

9

หน้า 3

‘มีชัย’ คาดทำ‘พ.ร.บ.กกต.-พ.ร.บ.การเมือง’ เสร็จก่อน

‘ร.บ.รธน.’

ถึงมือ‘นายกฯ’ 11 ต.ค.นี้



นับถอยหลัง สู่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

หมายเหตุ : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ตามมาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพิ่มเติม โดยมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มีกรธ.ทั้งสิ้น 21 ราย โดย “มีชัย ฤชุพันธุ์” เป็นประธาน กรธ.ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ

สำหรับความคืบหน้ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีชัย ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้นำทั้พจัดร่างใกล้เสร็จสิ้นแล้ว มีกำหนดส่งถึงมือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 11 ต.ค.นี้

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายลูกที่ต้องให้เวลาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา โดยเฉพาะกฎหมายลูก 4 ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องให้เวลาคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และพรรคการเมืองในการเตรียมตัว

ขณะที่การจัดสัมมนารับฟังความเห็นกฎหมายลูกที่เหลือ และการรับฟังความคิดเห็นในต่างจังหวัดที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับนั้น มีชัย ระบุว่า จะต้องทำโดยเร็ว เพราะคาดว่าภายในระยะเวลา 1 เดือนเศษ จะเร่งทำกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.และพรรคการเมืองให้เสร็จก่อน เพื่อให้พร้อมต่อการเลือกตั้ง

ขณะเดียวกันประเด็นการใช้ “มาตรา 44” เพื่อยุบสภาฝ่ายทางต้นหากหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีนัดนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนตลอดสัปดาห์ เมื่อ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้เปิดประเด็นดังกล่าวไว้ จนเกิดข้อถกเถียงจากหลายฝ่ายว่านี่คือการส่งสัญญาณจากฝั่งรัฐบาล และพูดกันไปถึงขั้นว่า ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเป็นการบีบให้สองพรรคใหญ่จับมือกันตั้งรัฐบาลในอนาคตหรือไม่

ด้าน “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ได้แสดงความ

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เคลือบส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

10

หน้า 3

เห็นต่อประเด็นการยุบสภาว่า การที่วิษณุ ระบุทำนองว่าทุกอย่างจะหาทางออกได้ เพราะกฎหมายให้อำนาจไว้นั้น เป็นการสร้างหลักประกันทั้งหมดไว้กับผู้มีอำนาจ โดยประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงไร้หลักประกันถึงขั้นไม่แน่ใจว่าสภาฯ ที่เลือกไปจะได้ทำหน้าที่หรือไม่ด้วยซ้ำ

“ยิ่งรัฐบาลปัจจุบันถืออำนาจยุบสภาฯ ไว้มากก็เท่ากับมีอำนาจต่อรองสูงสุด โดยที่พรรคการเมืองซึ่งหากไม่ใช่พรรคที่ไปรับงานจากผู้มีอำนาจแทบไม่เหลืออะไร ถ้าถึงวันนั้นฝ่ายผู้มีอำนาจกับประชาชนซึ่งรอการเลือกตั้งมาหลายปีเห็นต่างกัน คือคนส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์เรียบร้อย แต่รัฐบาลบอกว่าไม่สงบ หรือมีขบวนการสร้างความไม่สงบเกิดขึ้น ต้องยุบสภาฯ ก่อนแล้วจะทำยังไง”

ขณะที่วิษณุได้ออกมาปฏิเสธโดยระบุว่าถ้ารัฐสภาไม่สามารถโหวตเลือกนายกฯได้ รัฐบาลมีอำนาจประกาศใช้ พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ ที่ใช้ยุบในเหตุการณ์อะไรก็ได้อยู่แล้ว ถ้าเกิดบ้านเมืองมันจำเป็น มันถึงทางตันวิธีสุดท้าย ก็คือการยุบสภาฯ และการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาลต้องลดระดับลงมา ถ้าไม่สามารถโหวตเลือก

นายกฯได้จะทำอย่างไร เป็นคำถามลึกลับที่มากถามตน โดยลือคิดและมโนขึ้นว่า ถ้าเกิดเลือกกันแล้ว 6 เดือน 12 เดือนยังเลือกกันไม่ได้ จะทำอย่างไร ถ้าโหวตไม่ได้ ครม. และ คสช.ก็ยังคงอยู่ ถ้าทุกคนยังพอใจ รัฐบาลไม่ต้องทำอะไร แต่อยู่อย่างนี้กันจริงๆมันไม่ได้ เพราะสภาพการณ์ที่มี ส.ส.แต่ยังไม่เลือกนายกฯและตั้งรัฐบาลไม่ได้สักที มันมีทางเดียวคือการยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคเสียงข้างมากมาตั้งรัฐบาลใหม่

“ส่วนที่มีคนออกมาพูดว่า นายวิษณุออกมาส่งสัญญาณประเด็นนี้ทำไม ผมก็อยากบอกว่า ที่พูดเพราะนักข่าวถามถ้าไม่ถามผมก็ไม่พูด และมันเลยกลายเป็นว่า เป็นการส่งสัญญาณบ้าง พูดผิดกาลเทศะบ้าง ผมเลยโดนเขามาว่าฟรีๆ ผมไม่เคยพูด สาบานก็ได้ว่าผมไม่เคยพูด ผมจะไปพูดหาอะไร จะไปใช้มาตรา 44 ได้อย่างไร ในเมื่อมันมี พ.ร.ฎ.ยุบสภาอยู่”

อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเลือกนายกฯในครั้งนี้นั้น จะหา “อัศวินขี่ม้าขาว” ได้ยากเย็นถึงขั้นต้องมีการยุบสภา เพื่อผ่าทางตันกันหรือไม่ หรือจะแค่ทำตามขั้นตอนที่วางไว้โดยมีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสวมสุท รอแล้วก็เป็นได้!!

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ * 8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

11

สถานีคิด

เลขที่ 12

'คนนอก' หลังเลือกตั้ง

มี ชัย ฤชพันธุ์ เร่งมือยึก นัดส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับแก้ ถึงมือรัฐบาลอังคาร 11 ตุลาคม ประธาน กรธ.บอกว่า เขียนเนื้อหาให้สอดคล้องคำถามพ่วง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว เหลือเฉพาะเช็คความถูกต้องของถ้อยคำ และคำพิศคำถูกเท่านั้น

คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหา 2 ประการ

ข้อแรก การให้ ส.ว.แต่งตั้ง 250 คน มีส่วนร่วมเข้าชื่อเสนอยกเว้น โหวตเลือกนายกฯจาก บัญชีพรรคการเมือง มีผู้ติดตามมากที่สุด

จุดชนวนนำสู่ข้อถกเถียง วิเคราะห์ คาดการณ์ อนาคตรัฐบาล-นายกฯหลังเลือกตั้ง

การตีความเจตนารมณ์ที่ลงมติเห็นชอบคำถามพ่วงออกมาแบบนี้ ถูกมองเป็นการเปิดประตู ปูทางนายกฯคนนอก

จากแต่เดิม ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก 500 ที่นั่ง หรือ 251 คนเท่านั้น ได้สิทธิแจ้งประตุนี้อใหม่ คงสิทธิ ส.ส.เท่าเดิมแต่เพิ่มเติมสิทธิ ส.ว.

จำนวนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา 750 คน หรือก็คือ 376 คนนั่นเอง เสนอ ยกเว้นได้ แต่จะไปถึงขั้นฉีกบัญชีนายกฯพรรคการเมือง

ส.ส.-ส.ว.ต้องรวมกัน ผนึกจำนวนกฎหมายจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่ง 376 ก่อน เพื่อโหวตล้มนายกฯในบัญชีเลือกตั้งชั้ยแรก

จากนั้น ลายแทงทุกอย่างจะตามมา

เขียนการเมืองพันธง หากโหวตเลือกนายกฯจากบัญชีพรรคการเมืองไม่ได้ จะด้วยเหตุใด ก็ตามแต่

จะเป็นสัญญาณแจ้งบอก นายกฯคนนอกมาแน่ทันที

แต่ที่เป็นคำถามก็คือ กรณีคนนอกอาศัยเสียง 250 ส.ว.เป็นหลัก และได้รับการสนับสนุน จาก ส.ส.จำนวนหนึ่ง อย่างน้อย 126 คน เป็นเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา แต่เป็นเสียงส่วน

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

12

หน้า 2

น้อยของสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ได้สักกี่วัน (ที่ต้องนำจะดูเสียง 2 ใน 3 หรือประมาณ 500 เสียงของ 2 สภา ที่โหวตให้ยกเว้นใช้บัญญัติพรรคการเมือง เปิดทางคนนอก)

เว้นแต่จะมี ส.ส.แปรพักตร์มาสนับสนุน กระทั่งมีที่นั่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาล่างด้วย และในจำนวนที่พอทำให้อุ่นใจ ไม่ต้องพะวักพะวงกับสภาพขาลอย ไม่มีห้างร้านเป็นฐานค้า

เหตุที่ว่า รัฐบาลภายใต้การนำนายกฯคนนอกอาจอยู่ไม่ได้

คือการเมืองยกตัวอย่าง การเสนองบประมาณ กฎหมายการเงิน จะเอาเสียงที่ไหนมาเซ็นผ่านสภาออกมาเป็นเครื่องมือบริหารประเทศ อีกทั้งอาจต้องเผชิญมาตรการตรวจสอบการทำงานสูงสุด อย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่เป็นเรื่องของสภาล่างอย่างเดียว เมื่อเสียงน้อยกว่า แน่นนอนถูกน็อก ดับคาสภาเอาได้ง่ายๆ

แต่นั้นก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ ทำนาย จากนักการเมืองที่มีประสบการณ์ ไม่ใช่ของจริง

ของแท้ ว่าตามสูตรออกได้หลายหน้า ซึ่งก็รวมถึงหน้า ไม่มีปัญหาคนใน-คนนอก และจำนวนเสียง

แต่หากยกเอาโมเดลที่มีปัญหาเป็นตัวตั้ง ได้นายกฯคนนอก-รัฐบาลเสียงส่วนน้อย และมองว่าเป็นปัญหา

ในทางตาลปัตร กลับกัน ก็คิดได้ มองได้เหมือนกันว่า หากสภาล่างตกลงจับมือกันได้ เสียงเป็นเอกภาพ ปีกแผ่น 376 เสียงขึ้น ที่ใครต่อใครมองแบบโลกสวยว่า อยู่ได้ อยู่ยาว เอาเข้าจริงก็ไม่แน่เหมือนกัน

การมี ส.ว. 250 คน ที่เปรียบเหมือนฝ่ายตรงข้าม ตั้งด่านสกัดคัดกรองกฎหมาย พร้อมอาวุธ อำนาจยื่นตรวจสอบครบมือ

รัฐบาลที่มีเสียงสนับสนุนจากสภาล่างท่วมทับก็เหนื่อยเอาได้ ตกเก้าอี้ง่าย ๆ ดี้อู๋ ได้เหมือนกัน

รัฐธรรมนูญเขาออกแบบกันเหนียว

คล้ายกับให้ ส.ว.คุมรัฐบาลหลายๆ การมีที่มาจากแต่งตั้ง ก็เท่ากับบงกชมีการกิจพิเศษให้ทำ อย่างที่ปรากฏให้เห็นมาแล้ว

เมื่อไม่ว่านายกฯมาจากไหนก็ล้วนอยู่ยาก หากแต่ละฝ่ายตั้งป้อม

ด้านหนึ่งก็เท่ากับเป็นการบีบให้เกิดการประนีประนอม พุดคุยตกลงกันได้โดยปริยาย ที่เขียนที่วางเกมไว้ คงจะเป็นแบบนี้มากกว่า

การเปิดให้เจรจา ไม่ต่างจากการเปิดทาง ให้มือที่มองเห็น-มองไม่เห็น เข้ามามีบทบาทบทบาทคุ่มเกม-บริหารจัดการ เลือกวางตัวนายกฯเอง

จำลอง ดอกปิก

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2559

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input checked="" type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| หน้า 10 | | <input type="checkbox"/> | |

รวมข่าวหน้าที่
13



พรรคการเมืองที่พึงเป็น

พรรคการเมืองที่พึงเป็น ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคการเมืองที่พึงประสงค์ เพราะเป็นพรรคการเมืองภายใต้มาตรา 76 ของร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) ฉบับคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมร.) มี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อวรรณโณ เป็นประธาน ได้ไล่เรียงเรื่องการจัดการภายใน คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง เรื่องการพิจารณาสั่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่ปรากฏอยู่ในวรรคหนึ่งถึงวรรคสามของมาตรา 76 ซึ่งจะคุยกันต่อจนจบความตามตัวบทของมาตรานั้น

เรื่องที่สำคัญต่อจากสามเรื่องทีกล่าวนั้น คือ เรื่องการรับบริจาค ซึ่งมาตรา 76 กำหนดไว้ในวรรคสี่ ความว่า “การรับบริจาค การใช้จ่ายเงิน ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สส. ที่สังกัดพรรคการเมือง ย่อมอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา”

ถัดจากเรื่องของการบริจาคมก็เรื่องเกี่ยวกับการมีมติใดๆ หรือการกำหนดให้สมาชิกลงมติใดๆ ในวรรคห้า ว่า “การมีมติของพรรคการเมือง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติใดๆ ในสภาผู้แทนราษฎร จะกระทำได้อีกแต่โดยที่ประชุมขอ สส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น”

เมื่อพิจารณาวรรคห้าดังกล่าวไป จะเห็นได้ว่าความสำคัญของการเป็นผู้แทนของราษฎรนั้น จะต้องอยู่เหนือมติของพรรคการเมือง จึงกำหนดให้เฉพาะสมาชิกที่เป็น สส. เท่านั้นที่จะตกลงกันเรื่องการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบภายในของพรรคการเมือง ซึ่งวรรคหกกำหนดว่า

“สส. ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองมีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เห็นว่าการจัดตั้งองค์กรภายใน การดำเนินกิจการ ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือมติใดไม่เป็นไปตามมาตรานี้ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ให้ปรับปรุงแก้ไขการนั้นให้เป็นไปตามมาตรานี้ได้ กรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ร้องขอ ให้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย”

เมื่อวรรคหกให้ยื่นต่อศาล รธน. วรรคเจ็ดจึงสำคัญที่บ่งชี้ว่าเมื่อยื่นแล้วให้ดำเนินการเช่นไร โดยกำหนดว่า “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดตั้งองค์กรภายใน การดำเนินกิจการ ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือมติใดไม่เป็นไปตามมาตรานี้ ให้การนั้นเป็นอันสิ้นผล และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยพลัน”

เมื่อรวมความสองคร่าวแล้ว มากไป น้อยไป หรือหากพรรคการเมืองทำได้จะดีหรือไม่ สองพจน์ถามอันน่าจะครบ

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ - 8 ต.ค. 2559

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

14

หน้า 10



สายข่าวสืบบ้านเขียนเปิดข่าวฟ้าสายฝนมาว่า ฝนตกฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม ดินถล่มเป็นเรื่องธรรมชาติ แม้แต่เทวดาก็ห้ามภัยธรรมชาติไม่ได้!!

สายข่าวที่นี้เจาะกระแทกฟ้าฝนมาว่า ฝนได้ตกกระหน่ำลงมาอย่างจัง ๆ ทำให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีความชุ่มฉ่ำ

สภาพความเสียหายจากน้ำ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำก็ได้รับความทุกข์โดยเท่าเทียมกัน!!

เป็นมาตรฐานของภัยธรรมชาติฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี!!

นอกจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติแล้ว สถานการณ์ ณ ขณะนี้ก็เจอภัยปากจากการเมือง??

โดยเฉพาะกฤษฎากฎหมายหลายท่านอธิบายตีความเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นฉาก ๆ แต่โดนรุมถล่มจนต้องใช้ปากชี้แจงใหม่!!

ภาษากฎหมายที่จะอธิบายสถานการณ์การเมืองนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะมีการหาเรื่องกันได้!?

คนฟังแล้วถูกใจก็เออออเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ส่วนคนฟังแล้วไม่ถูกใจก็หาเรื่องให้ยุ่ง ๆ ได้ตามธรรมชาติของการเมือง!!

แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทยจะผ่านประชามติ และคำถามพ่วงผ่านการตีความของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว

เกจิเรื่องยุ่งกระชับสายข่าวของเราว่า ในวันใดวันหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องมีการยื่นตีความในหลายประเด็น!?

เพราะรัฐธรรมนูญของไทยไม่ว่าจะฉบับไหนก็เป็นรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา??

สายข่าวคนเดิมเจาะทะลุปัญหามาว่า รัฐบาล คสช. แรก ๆ ขอเวลาอีกไม่นาน และก็นานมา 2 ปีกว่าแล้ว

แต่เรตติ้งของ "บิ๊กตู่" ไม่มีตก ประชาชนยังไว้วางใจ!!

เมื่ออยู่นานวันปัญหาการเมืองก็จะโผล่ขึ้นมาให้หนักไม่ถึง และขยายความลากยาวให้เป็นเรื่องยาว!!

ณ เวลานี้ "บิ๊กตู่" ได้เจอปัญหา ทริปฮาวาย ล่าสุด ต่อจากปัญหาอื่น ๆ ในเรื่อง "ฝ่าย" และตั้งบริษัทในค่ายทหาร!?!

ในอนาคตก่อนหมดเวลาตามโรดแมพ "บิ๊กตู่" อาจเจอกรรมฐานการเมืองอีกหลายลูก??

ส่วนจะเป็นเรื่องดัง ๆ อะไรนั้น วันที่มรสุมโผล่ออกมาวันนั้นก็รู้อเอง เพราะอะไร ๆ ทางการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอน!!

สำหรับปัญหานายกรัฐมนตรี "คนนอก" ที่มีกระแสพูดกันกระหึ่มไปทั่วบ้านทั่วเมือง บางฝ่ายก็ว่าแน่นอนยิ่งกว่านอนมา!?

ทว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็วิเคราะห์ว่ายังไม่จะมีอะไรแน่นอน เนื่องจากการเมืองเหมือนฟุตบอลลูกกลม ๆ ที่กลิ้งไปกลิ้งมาได้ตลอดเวลา!?

ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ กระซิบบอกของเราว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอ๋ย โรดแมพที่ออกมาเอ๋ย ส.ว.ลากตั้งเอ๋ย

ทุกกระบวนการของยุทธการวางแผนที่ละขั้นตอนจนถึงหลังเลือกตั้งในปลายปี 2560 ก็เป็นไปแบบเนียน ๆ ตามจังหวะของสถานการณ์??

ด้วยเหตุฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ก็เป็น "คนนอก" เหมือนเดิม!!

ดังนั้น กลุ่มที่ชอบ "คนนอก" ก็ไชโย ส่วนกลุ่มที่ไม่ชอบ "คนนอก" ก็คงได้แต่ปลง??.

นายจ๊กกรยาน